

## \* “บัญชี” ชี้นำการดำเนินกิจกรรมธุรกิจบนความไม่แน่นอน \*

ภาคเรียนที่ 2/2554


โดย ครูยอดคิด ภาชนะทิพย์

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

กิจกรรมทางธุรกิจหลายอย่างที่ธุรกิจต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมที่ ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ ความไม่แน่นอนที่อาจมีการสูญเสียสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ประมาณไว้ล่วงหน้า ได้ หรือสูญเสีย โอกาสที่จะทำให้เกิดรายได้ที่วางแผนไว้ รวมทั้งไม่อาจพยากรณ์ได้ว่าเหตุการณ์ที่อาจเกิดการสูญเสียนั้นจะ เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใด และมีผลต่อธุรกิจ ระดับไหน ดังนั้นผู้บริหารต้องให้ความสนใจและใช้ความสามารถใน การบริหารความไม่แน่นอนเหล่านั้นด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตัดโอกาสสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ ผลของความไม่แน่นอนจะแสดงผลในรูปของงบการเงินตามมาตรฐานทางการบัญชีที่มีข้อกำหนดและ วิธีการที่จะเปิดเผยให้รับรู้ผลของความไม่แน่นอนพร้อมทั้งเปิดเผยเหตุของความไม่แน่นอนเหล่านั้นไว้ในงบ การเงินอันเป็นการแสดงผลสุดท้ายของข้อมูล”บัญชี”

ตามหลักการทั่วไปของข้อมูล”บัญชี” ปกติจะ กำหนดมิให้งบการเงินแสดงตัวเลขในเชิงที่เป็นบวก หรือลบมากเกินไป ต้องเพื่อเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียไว้ สังเกตได้จากที่กำหนดให้ กิจการควรตั้ง สำรองต่าง ๆ ไว้ในบัญชี เช่น บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เมื่อ กิจการมีคดีฟ้องร้อง ต้องเผื่อโอกาสที่มีการแพ้คดี ที่บริษัทต้องชดใช้ และอาจต้องคิดไว้ล่วงหน้า หากกิจการชนะ คดี เงินค่าชดเชยที่บริษัทจะได้ เหตุการณ์เหล่านี้มีมาตรฐานการบัญชีให้มีภาระ ชล่อไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เป็นต้น โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ ดังนั้นงบการเงินเปรียบเสมือนกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ของกิจการในแต่ละงวดบัญชี สะท้อนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือใช้งบการเงินได้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใน สามารถนำไปประเมินผลกระทบเพื่อการตัดสินใจร่วมดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับกิจการได้ หรืออาจขอข้อมูล เพิ่มเติมจากกิจการเพื่อเป็นข้อมูลเสริมการประเมินภาวะที่เป็นจริงของกิจการ และป้องกันไม่ให้มีปัญหาที่ต้อง แก้ไขในภายหลัง ผลงานที่ออกมาในหน้างบการเงินจะได้เป็น ไปอย่างที่ผู้บริหารคาดหวังไว้

ดังนั้น บัญชีที่ธุรกิจจะใช้เป็นเครื่องมือชี้นำการดำเนินกิจกรรมธุรกิจให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย นั้น จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีสถานการณ์ไม่แน่นอน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า หรืออาจสูญเสียโอกาสที่จะทำให้เกิดรายได้ตามที่วางแผนไว้ กิจการควรปรับวิธีการ ให้เหมาะกับ สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป บนไม่แน่นอน ต้องตั้งเป้าหมายนโยบายในการบริหารจะจัดการว่าจะจัดการในเชิง รุกหรือตั้งรับ ฝ่ายบัญชีต้องเพิ่มบทบาทช่วยผู้บริหารในการจัดการและดำเนินกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแต่ละ กิจกรรมทางธุรกิจมีกติกาทางบัญชีที่ต้องยึดถือ และใช้เป็นหลักในการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมนั้น โดยควร



อธิบายผู้บริหารให้เข้าใจและเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีซึ่งมีข้อจำกัด โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
เหล่านั้น จะผิดกติกาไม่ได้ แม้บางครั้งจะขัดกับความรู้สึของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีวิธีการจัดการเพิ่มยอดขาย  
หรือลดการสูญเสียที่เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องทันในสิ้นปีตามงบการเงิน ซึ่งเป็น ผลงานที่  
ผู้บริหารคาดหวังไว้ มิเช่นนั้นแล้วตัวเลขที่บัญชีที่จะปรากฏใน งบการเงิน จะแปรเปลี่ยนไป ไม่เป็นไปตามที่  
ผู้บริหารคาดหวัง..

ที่มา : CPA ACCOUNT.NET